
 

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีการแต่งกายเข้าประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร    

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีการแต่งกายเข้าประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ โดยได้เชิญนายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎร มาหารือ เพื่อก าหนดแนวทาง การแต่งกายที่เหมาะสมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดิมได้ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาฯ ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรแต่งชุดสากลนิยม หรือชุดพระราชทาน หรือ
ชุดที่ประธานสภาก าหนด ซึ่งขณะนี้ ข้อบังคับการประชุมสภาชุดใหม่ได้ร่างเสร็จแล้ว และจะบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมในสัปดาห์หน้า โดยจะได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาอภิปรายกัน เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภาผู้แทนราษฎร และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป 
 


